



ที่ ชม 0037.2/ ว 9095

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา กม.7 ชม 50300

11 มีนาคม 2552

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องการเสนอขอเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับควบและนอกกระดัดควบจากองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และฝ่ายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามืองค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่งได้ส่งเรื่องขอเลื่อนระดับให้ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมิน (กรณีในระดับควบ) หรือคณะกรรมการประเมินผลงานประเมิน (กรณีนอกกระดัดควบ) ล่าช้า ทำให้พนักงานส่วนตำบลที่ขอเลื่อนระดับได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งสูงขึ้นล่าช้าตามไปด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับควบและนอกกระดัดควบ ของพนักงานส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การประเมินผลงาน เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (กรณีในระดับควบ) หรือคณะกรรมการประเมินผลงาน (กรณีนอกกระดัดควบ) ได้ประเมินผลงานแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเร่งดำเนินการจัดส่งเรื่องถึงจังหวัด ภายใน 15 วัน โดยนับจากวันประเมินถึงวันที่จังหวัดเชียงใหม่ลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นสำคัญ เพื่อให้ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณา

2. หากปรากฏว่ามีการส่งเรื่องเลื่อนระดับล่าช้าเกินกว่า 15 วัน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงเหตุผลถึงการส่งเรื่องเลื่อนระดับล่าช้า และหากพบว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ จะอนุมัติให้เลื่อนระดับตั้งแต่วันที่ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ความเห็นชอบ และหากพบว่าความล่าช้าเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ผู้ใด ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี

/อนึ่ง สำหรับ...

อนึ่ง สำหรับการส่งเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเรื่อง
เข้าประชุมภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เพื่อที่จะได้นำเข้าที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนนั้น ๆ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชุมพร แอ่งมณี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

โทรศัพท์/โทรสาร 0-5311-2988

<http://local.chiangmai.go.th>

E-mail : cmi@thailocaladmin.co.th